

Captain All In 1

สีน้ำขุบเปอร์อะคริลิก อีลาสโตเมอร์ค (ยืดหยุ่นได้) กัปตัน ออล อิน วัน

คุณลักษณะ

สีน้ำขุบเปอร์อะคริลิก อีลาสโตเมอร์ค ออล อิน วัน เป็นสีน้ำทาภายนอกและภายในอาคาร ให้ฟิล์มสีที่ยืดหยุ่นได้สูงพร้อมคุณสมบัติเด่นพิเศษดังนี้ ให้การปกปิดพื้นผิวที่มีรอยแตกขยายงาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ให้ฟิล์มสีที่หนา ช่วยป้องกันการซึมผ่านของน้ำสู่ผนังจึงช่วยป้องกัน การกัดกร่อนของพื้นผิวคอนกรีตและโครงสร้างเหล็กภายในได้ดี (Anti-Carbonation) ให้ฟิล์มสีกึ่งเงกึ่งด้าน เรียบ เนียน จึงง่ายต่อการเช็ดล้าง ทำความสะอาด รอยเปื้อนบนผนังผสมสารพิเศษ ช่วยป้องกันการเกิดเชื้อรา ตะไคร่น้ำ และแบคทีเรีย ฝุ่นไม่จับง่าย จึงทำให้สีดูสวยงามได้ยาวนานป้องกันความชื้นและคราบเกลือจากผนังปูน (Efflorescence) ทนทานต่อแสงอัลตราไวโอเล็ตจากแสงแดดให้การยึดเกาะพื้นผิวได้ เหนียวแน่น และทนทาน ไม่ผสมสารปรอทและตะกั่ว จึงปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน และผู้อยู่อาศัย

การใช้งาน	เหมาะสำหรับ ทาตกแต่งบนพื้นผิวปูนฉาบ คอนกรีต กระเบื้องแผ่นเรียบ อิฐหรือพื้นผิวอื่นๆ ที่มีลักษณะเดียวกันและต้องการความทนทานเป็นพิเศษ
ข้อมูลทางเทคนิค	<ul style="list-style-type: none"> ชนิด : สีน้ำอะคริลิก อีลาสโตเมอร์ค 100% สี : ตามแคตตาล็อก ความเงา : กึ่งเงา เนื้อสี (โดยปริมาตร) : 45% ความถ่วงจำเพาะ : 1.24-1.30 ความหนาของฟิล์มสีเมื่อสีแห้ง : 68-72 ไมครอน ความหนาของฟิล์มสีเมื่อสีเปียก : 151-160 ไมครอน การปกคลุมพื้นที่ (ตามทฤษฎี) : 26-28 ตารางเมตร ต่อกอ.เอส.แกลลอน ต่อเที่ยว ระยะเวลาแห้ง : แห้งสัมผัส 20-30 นาที แห้งทาหับ 3-4 ชั่วโมง
วิธีการใช้งาน	<ul style="list-style-type: none"> อุปกรณ์ : ทาด้วยแปรง ลูกกลิ้ง หรือเครื่องพ่น ตัวเจือจาง : น้ำสะอาด การผสมก่อนใช้งาน : 5% สำหรับแปรง ลูกกลิ้ง หรือเครื่องพ่น
ระบบการทาสี	<ul style="list-style-type: none"> การเตรียมพื้นผิวเก่า : ขัดล้างสีเดิมที่เสื่อมสภาพออกให้หมด (ห้ามใช้แปรงลวด) ล้างทำความสะอาดบริเวณที่มีเชื้อราหรือตะไคร่น้ำ ด้วยน้ำสะอาด และทิ้งให้แห้ง แล้วจึงทากับน้ำยาฆ่าเชื้อราและตะไคร่น้ำด้วย กัปตัน โมลด์ คิลเลอร์ การเตรียมพื้นผิวใหม่ : บริเวณที่มีรอยแตกกว้าง น้อยกว่า 1 มิลลิเมตร หรือไม่แตกต่อเนื่องให้อุดโป๊วด้วย กัปตัน อะคริลิก ฟิลเลอร์ การเตรียมพื้นผิวใหม่ : บริเวณที่มีรอยแตกกว้าง มากกว่า 1 มิลลิเมตรหรือมีการแตกต่อเนื่อง ให้อุดโป๊วด้วย กัปตัน อะคริลิก ซิลแลนท์ ระบบการทาสี : ทิ้งให้ผนังแห้งอย่างน้อย 1 เดือน หากพื้นผิวมีรอยแตกกว้างให้ทำการฉาบดกแต่งผิว ก่อนการทาสี ด้วยวัสดุอุดโป๊วที่เหมาะสม ทำความสะอาดผนังให้ปราศจากฝุ่นผงซีเมนต์ และคราบน้ำมัน ระบบการทาสี : สำหรับพื้นผิวปูนใหม่ ทาสีรองพื้นปูนใหม่กันต่าง กัปตัน ออล อิน วัน จำนวน 1 เที่ยว ระบบการทาสี : สำหรับพื้นผิวปูนเก่า ทาน้ำยารองพื้นปูนทับสีเก่า กัปตัน ออล อิน วัน จำนวน 1 เที่ยว ระบบการทาสี : ทาทับหน้าด้วย สีน้ำขุบเปอร์อะคริลิก อีลาสโตเมอร์ค กัปตัน ออล อิน วัน จำนวน 2 เที่ยว
มาตรฐานอ้างอิง	มอก.2321-2549, ฉลากเขียว TGL-04-R4-14
การสงวนสิทธิ์เรียกร้อง	รายละเอียดข้างบนนี้ได้นำมาโดยการทดลองและจากประสบการณ์ที่ผ่านมา เนื่องจากสีถูกนำไปใช้ในภาวะแตกต่างกัน เราจึงไม่สามารถรับประกันสิ่งอื่นใดนอกจากคุณภาพของสีเท่านั้น บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า

ทบทวนครั้งที่ 1
30/05/61

บริษัท กัปตัน โค้ทติ้ง จำกัด

สำนักงาน: 31/2 หมู่ 3 ถนนบางนา-ตราด กม.23 ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10570 โทร 02-3355555 แฟกซ์ 02-3128913-14
โรงงาน: 906 หมู่ 15 ถ.เทพารักษ์ ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10570 โทร. 02-7061792-7 แฟกซ์ 02-7061791

www.captaincoating.com